



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก เดือน พฤศจิกายน ๖๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก เดือน ธันวาคม ๖๓ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก เดือน มกราคม ๖๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดบัวขาวกองการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว รายงานสาวกิตติญา เรืองจันทิก เดือน กุมภาพันธ์ ๖๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลาดบัวขาวกองการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวรายนางสาวกิตติญา เรืองจันทิก เดือนมีนาคม
๖๔ จำนวน ๑ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกิตติญา เรืองจันทิก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว